

## ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วม โครงการ มสต.Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย

นำเสนอเมื่อ : 14 ม.ค. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการแก่สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมด้วยความเชื่อที่ว่า ความพร้อมทางด้านจิตใจนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาสมอง ร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน ผ่านกิจกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลายกลับไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้จัดทำโครงการ มสต.Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1) โครงการ “สอนหนูให้เป็นคนดี : กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อพัฒนาการสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรมซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญาจากภายในให้กับเด็ก คือ สอนเด็กให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทำให้เด็กจะสามารถที่จะใช้สติปัญญาของตนเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมที่ตนอยู่อาศัย อบรมวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2556 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท

2) โครงการ นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย ชุด “ฉลาดรู้ภาษาไทย” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและครูปกครองมีความเข้าใจในวิธีการสอนแนวใหม่ สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอนการอ่านเป็นทักษะที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมสำหรับเด็ก การพัฒนาสื่อชุดนี้เป็นนวัตกรรมที่บูรณาการภาษาตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับการทำงานของสมอง ( Brain Based Learning ) อบรมวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556 ค่าลงทะเบียนท่านละ 5000 บาท

3) โครงการ “สนุกเต็มเล่นดนตรี สนุกวาดละเลงสี : กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม” เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ปกครองมีความเข้าใจเด็กดี - วยแนวคิดการใช้สุนทรียะเพื่อพัฒนาปัญญา โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนงานศิลปะและดนตรี, สู่การพัฒนาเด็กจนเกิดปัญญา อบรมวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2556 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4500 บาท

4) โครงการ “ASEAN JOURNEY บันทึกเรื่องราว เล่าความผูกพัน ทักษะสำคัญในการเป็นพลเมืองอาเซียน” การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่ออนาคตของเด็ก ทุกวันนี้เราเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ทว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในชีวิตประจำวัน หน้าที่ครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริง และเกิดทักษะชีวิตมากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กวัยปฐมวัยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อบรมวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท

5) โครงการ “เกมการศึกษาสนุกปลูกปัญญา : กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสมองเด็กปฐมวัย” เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิคและแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับการทำงาน ของสมอง ซึ่งการเรียนผ่านการเล่นยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไปสู่การมีสมาธิและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ออกเกิดเป็นปัญญา อบรมวันที่ 27 – 28 เมษายน 2556 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท

จึงขอเชิญชวนคณะครู/ บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย หรือผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย เขาร่วมโครงการ หากท่านสนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ <http://special.dusitcenter.org/training/> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-24-5925-26